
 Fundargerð 

137. fundur stjórnar Úrvinnslusjóðs haldinn á skrifstofu sjóðsins 
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Viðstödd: Guðmundur G. Þórarinsson (GGÞ), formaður  Ólafur Kjartansson (ÓK), framkv.stj. 

 Bryndís Skúladóttir (BS)  

 Ögmundur Einarsson (ÖE)  Guðlaugur G. Sverrisson (GGS), fundarritari. 

 Sigurður Örn Guðleifsson (SÖG) (fjarverandi)  

 Guðfinnur G. Johnsen (GGJ)  

  

 

 

Á fundinum var eftirfarandi lagt fram varðandi þá liði dagskrár sem getið er í sviga: 

(1) Fundargerð síðasta fundar. 

(2) Tekjur af úrvinnslugjaldi 

(3) Stefnumál 

(4) Kælimiðlar 

(5) Önnur mál 

  

1. Fundargerð 

 Lögð fram fundargerð síðasta fundar (136. fundar).  Engar athugasemdir frá 

fundarmönnum við fundargerðina.  

2. Tekjur af úrvinnslugjaldi 

ÓK lagði fram minnisblað og fer yfir tekjur fyrstu 2 mánuði ársins 2010 og ber saman við sama 

tímabil áranna 2008 og 2009.  

3. Stefnumál 

ÖE hafði framsögu og fór yfir minnisblað er hann hafði lagt fyrir stjórnaformann ÚS. Umræður 

urðu um stöðu orkuvinnslu varðandi markmið umbúðatilskipunar ESB, þ.m.t. brennslu á 

umbúðum í óflokkuðum úrgangi. Lögð fram óformleg samantekt Ingimars Sigurðssonar 

lögfræðings og starfsmann umhverfisráðneytis í Brussel um undanþágur í EES samningum er 

varðar forgang innlendra ráðstöfunaraðila.   

Umræðum frestað.  

4. Kælimiðlar 

Lagt fram minnisblað um stöðu kælimiðla. Umræðu frestað. 

5. Önnur mál 

Lagðar fram skýringar á reikningsskilaaðferðum Úrvinnslusjóðs. 

ÓK sagði frá ósk Stýrinefndar skilakerfa raftækjaúrgangs um að Úrvinnslusjóður tæki að sér 

vinnu við mat á markaðshlutdeild skilakerfa raftækjaúrgangs.  

Fundi slitið kl 14:00.  

Dreifing: stjórn Úrvinnslusjóðs og á vefsíðu Úrvinnslusjóðs. 


